

*

Số 735-CV/HU

Phát huy giá trị Đền thờ Anh hùng liệt sỹ,
người có công huyện Vĩnh Thuận và tượng đài
Bác Hồ tại Khu chứng tích Chiến tranh
Rừng tràm Bang Biện Phú và các
Khu di tích trên địa bàn

Kính gửi: - Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện,
- Các ban, ngành, đoàn thể và Hội quần chúng huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ và người có công huyện Vĩnh Thuận tại Rừng tràm Bang Biện Phú, thuộc huyện Vĩnh Thuận nằm trong quần thể 31 điểm di tích tiêu biểu của Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ U Minh Thượng. Công trình Đền thờ là điểm ghi lại Khu chứng tích Chiến tranh ở rừng tràm Bang Biện Phú và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân trong đấu tranh giữ nước. Thời gian qua, được sự quan tâm của Đại tướng Lê Hồng Anh và Tỉnh ủy Kiên Giang, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ huyện đã vận động mạnh thường quân xây dựng công trình Đền thờ và trân trọng an vị tượng Bác Hồ trong khuôn viên Khu chứng tích chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú, khẳng định công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng của tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Vĩnh Thuận nói riêng; là nơi ghi dấu lịch sử vô cùng ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc; đồng thời, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cho thế hệ trẻ mai sau tiếp bước cha ông. Để phát huy hiệu quả giá trị Đền thờ và tượng đài Bác Hồ tại Khu chứng tích Chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú, gắn với các khu di tích trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Huyện ủy viên; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các ban, ngành, đoàn thể, Hội quần chúng huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện tập trung công tác chỉ đạo, quản lý và khai thác hiệu quả Đền thờ, tượng đài Bác Hồ và các khu di tích trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng một số công trình phụ trợ, bổ sung hoàn thiện cảnh quan, môi trường trong khuôn viên Đền thờ và mua sắm các trang thiết bị cần thiết để phục vụ việc đón tiếp khách đến thăm, viếng và các hoạt động khác đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân...xem xét, đề xuất cấp trên bố trí nguồn kinh phí hàng năm để cấp cho Ban quản lý Đền thờ và các khu di tích trên địa bàn; đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1.1. Phòng Văn hoá- Thông tin huyện, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hoá, lễ hội truyền thống và các khu di tích trên địa bàn

huyện. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động trái với quy định của pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo, mê tín dị đoan. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền văn hoá- văn nghệ, đa dạng hoá bằng nhiều hình thức phù hợp và đề xuất với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện “*đặt tên một sự kiện văn hóa*” để tổ chức hàng năm trên địa bàn huyện. Kết nối với các đơn vị trong và ngoài huyện, tỉnh để tạo được một chuỗi hoạt động về văn hoá du lịch- lịch sử truyền thống để tạo sự lan toả và thu hút khách du lịch đến với địa phương, có điều kiện tốt để quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng U Minh Thượng cũng như các sản phẩm OCOP và các nghề truyền thống của địa phương.

1.2. Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thanh; Ban quản lý Đền thờ và các khu di tích trên địa bàn huyện, bảo quản chặt chẽ tài sản, hiện vật, vật kiến trúc trong Đền thờ. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến thăm viếng tại Đền thờ đúng theo quy định của pháp luật. Bố trí và sử dụng cán bộ chuyên trách, cán bộ hợp đồng một cách hiệu quả, chọn cử người thuyết minh, giới thiệu lịch sử truyền thống địa phương, lịch sử về xây dựng Đền thờ và các khu di tích trên địa bàn huyện. Kết nối với các đơn vị trong và ngoài huyện, tỉnh tạo được một chuỗi hoạt động về văn hoá du lịch- lịch sử truyền thống để tạo sự lan toả và thu hút khách du lịch đến tham quan tại địa phương. Quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí của đơn vị và các nguồn vận động tài trợ khác. Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan đến việc phát huy giá trị của Đền thờ và các khu di tích trên địa bàn huyện.

1.3. Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện và các trường cấp 3 trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn cho giáo viên và học sinh nhằm thể hiện sự tôn kính đối với Bác Hồ kính yêu gắn với tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc và khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước đối với thế hệ trẻ; từ đó ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của các thế hệ cha, anh đi trước.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung tuyên truyền về truyền thống lịch sử của huyện Đảng bộ và lược sử chứng tích chiến tranh tại Rừng tràm Bang Biện Phú và các khu di tích trên địa bàn; ý nghĩa việc xây dựng Đền thờ và tượng đài Bác Hồ để giới thiệu cho các đoàn du khách, những người hành hương đến thăm viếng, thắp hương... Định hướng nội dung tuyên truyền các hoạt động lễ hội hàng năm trên địa bàn huyện; theo dõi, hướng dẫn nghi thức cúng viếng tại Đền thờ và tượng đài Bác Hồ đúng theo quy định của pháp luật. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch của các thế lực chống phá ta, nhất là sau khi tổ chức khánh thành Đền thờ và tượng đài Bác Hồ đi vào hoạt động.

3. Huyện đoàn tổ chức nhiều hoạt động sân chơi, hội thi, về nguồn tại Đền thờ và dâng hoa tượng đài Bác Hồ; tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng về truyền thống của dân tộc trong quá trình đấu tranh, bảo vệ tổ quốc, những chiến công hiển hách, những tấm gương hy sinh anh dũng, không ngại gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ Đảng, bảo vệ quê hương đất nước, góp phần giúp cho thanh thiếu niên ngày nay có những suy nghĩ, việc làm, hành động thiết thực thể hiện lòng tôn kính Bác Hồ,

nhớ về cội nguồn, thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”. Từ đó, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, ra sức hoạt động, rèn luyện và cống hiến phục vụ xây dựng quê hương Vĩnh Thuận anh hùng và đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh. Định kỳ, hàng tháng chỉ đạo ít nhất 01 cơ sở đoàn tổ chức về nguồn tại khu Di tích Đền thờ để dâng hương và làm công tác vệ sinh trong khuôn viên Đền thờ.

4. Các phòng, ban, ngành, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và Hội quần chúng huyện, thường xuyên tổ chức các hoạt động, cuộc thi, tọa đàm tìm hiểu về truyền thống lịch sử của địa phương; tổ chức tri ân, cúng viếng, thắp hương tại Đền thờ. Định kỳ hàng quý, các ngày lễ lớn, các ngày kỉ niệm truyền thống của ngành trong năm, tổ chức thành đoàn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và Nhân dân đến thăm viếng và tìm hiểu lịch sử, cúng viếng Đền thờ và dâng hoa tượng đài Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta.

5. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tăng cường các hoạt động truyền thống, hoạt động về nguồn, tri ân các lãnh đạo Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ. Biểu dương khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân tiêu biểu trong hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn. Định kỳ hàng quý, các ngày lễ trong năm các chi, đảng bộ tổ chức thành đoàn đến tìm hiểu lịch sử, cúng viếng, thắp hương Đền thờ và dâng hoa báo công với Bác Hồ kính yêu. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch của các thế lực chống phá ta...

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, hướng dẫn thực hiện công văn này. Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để có chỉ đạo kịp thời.

Ban Thường vụ Huyện ủy xem đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, của đất nước, của dân tộc ta. Đề nghị các cấp ủy, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc công văn này.

Nơi nhận:

- Các đ/c Huyện ủy viên
- Các ban, ngành, đoàn thể, các hội quần chúng huyện,
- Các chi, Đảng ủy trực thuộc,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Văn Toàn